

## **ĐTC Phanxicô nhắn nhủ giới trẻ Hung Gia Lợi hãy hướng đến mục tiêu cao cả trong cuộc sống**

**Thanh Quảng sdb**

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người trẻ tại Vận động trường Papp László ở Budapest và khuyến khích họ “đặt mục tiêu cao cả cho cuộc sống”, ngài nhắc nhở họ rằng không ai có thể thay thế vị trí của họ trong lịch sử của Giáo hội và thế giới.

(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

“Hãy đầu tư vào những mục tiêu lớn của cuộc đời! Sau đó, huấn luyện thông qua việc đối thoại với Chúa Giêsu, người là huấn luyện viên tuyệt hảo nhất”. Trong sự kiện công khai cuối cùng của ngày thứ hai trong Chuyến tông du Hung Gia Lợi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các bạn trẻ “đặt mục tiêu cao cả” trong cuộc sống của họ, vượt qua nỗi sợ hãi và tiến bước, luôn đối thoại với Chúa Giêsu, người bạn và người anh tốt nhất của họ.

Tham dự sự kiện này có khoảng 12.000 người, ĐTC được giới thiệu bằng bài phát biểu chào mừng của Giám mục người Hung Gia Lợi phụ trách Mục vụ Giới trẻ, Đức cha Ferenc Palánki, và lời chứng của bốn thanh niên: Bertalan, Dóra, hai học sinh trung học, Tódor, một thanh niên Chính Thống Hy Lạp, và Krisztina, sinh viên đại học.

### **Ai dám chiến thắng**

Gợi ý từ chứng từ đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở những người trẻ rằng “Chúa Giêsu muốn chúng ta hoàn thành những điều vĩ đại” trong cuộc sống và “không bao giờ phụ lòng mong đợi của chúng ta”.

“Chúa Giê-su không muốn chúng ta lười biếng “lánh xa”; Chúa không muốn chúng ta im lặng và rụt rè; thay vào đó, Chúa muốn chúng ta sống năng động, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm. Chúa Giêsu rất hài lòng với câu chủ đề của các bạn, mà tôi hy vọng phát âm đúng: Aki mer az nyer [Những người dám làm, sẽ giành được phần thưởng].”

Nhưng làm thế nào để chúng ta chiến thắng trong cuộc sống? Đức Thánh Cha tự hỏi. “Cũng như trong thể thao, có hai bước cơ bản”, ĐTC giải nghĩa: bước đầu tiên là “đặt mục tiêu cao”, đưa tài năng của chúng ta “vào sử dụng tốt”, đầu tư chúng “vào những mục tiêu lớn của cuộc sống”.

“Chúng ta không đạt được sự vĩ đại bằng cách giẫm đạp lên người khác, mà bằng cách phục vụ người khác!”



### *Giới trẻ ở Budapest với Đức Thánh Cha Phanxicô*

#### **Đối thoại với Chúa Giêsu**

Bước thứ hai là huấn luyện qua việc đối thoại với Chúa Giêsu, Ngài "là huấn luyện viên giỏi nhất". Thật vậy, Đức Thánh Cha nói, "Chúa Giêsu khuyến khích bạn, tin tưởng bạn" và "không ngừng mời gọi bạn trở thành một người chơi trong đội, không đơn lẻ một mình nhưng với những người khác: trong Giáo hội, trong cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người khác".

Đức Thánh Cha nhận xét thêm, một yếu tố quan trọng khác của việc đào tạo này là sự im lặng đã được nhắc lại trong lời chứng của Krisztina. Trong một thế giới "bị tấn công bởi những thông điệp rằng chúng ta phải nhanh chóng, hiệu quả và thực sự hoàn hảo, giống như những cỗ máy", Đức Thánh Cha nói, "chúng ta phải học cách dừng lại và đổ đầy bình, để sạc lại pin", dù có phải "buồn rầu hoặc ủ rũ" về những vấn đề của chúng ta.

ĐTC nhận xét rằng sự im lặng "không phải là ngời dấn mắt vào điện thoại di động hay mạng xã hội", mà là "mảnh đất trên đó chúng ta vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp". Nó "cho phép chúng ta phó thác cho Chúa Giêsu bất cứ điều gì chúng ta đang cảm nghiệm, để chia sẻ những khó khăn với chúng ta, hãy nhớ đến bạn bè của chúng con và cầu nguyện cho họ".

Do đó, thỉnh lặng là "cánh cửa dẫn đến cầu nguyện", là "cuộc đối thoại với Chúa Giêsu", Đấng mà chúng ta tự nguyện chia sẻ sự yếu đuối của mình "không che giấu hay ngụy biện bất cứ điều gì".

“Cầu nguyện không nhằm chán, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”



Giới trẻ Hung Gia Lợi lắng nghe Đức Thánh Cha Phanxicô

### **Chúa muốn chúng con trở nên những con người đích thực**

Thật vậy, “Tin Mừng cho chúng ta hay Chúa không làm những điều vĩ đại với những người xuất chúng, nhưng với những người tầm thường. Những người dựa vào khả năng của mình và luôn lo lắng để tỏ ra tốt đẹp trước mặt người khác”, Đức Giáo Hoàng lưu ý, “hãy giữ Thiên Chúa trong tâm hồn”.

“Chúa Giêsu yêu chúng con theo cách của chúng con.”

### **Giúp thế giới sống trong hòa bình bằng cách phục vụ người khác**

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về những lời của Tódor, một thanh niên Công giáo gốc Hy Lạp, đã nhấn mạnh về lòng nhiệt thành đối với sứ mệnh dù “có thể bị nguy nan và hy sinh”, trong một thực tại “chiến tranh và đau khổ đang diễn ra hàng ngày”.

“Đây – Đức Thánh Cha nhận xét – là một thách đố thực sự: kiểm soát cuộc sống của chúng ta để giúp thế giới của chúng ta sống trong hòa bình”, bằng cách phục vụ người khác một cách quảng đại và vô vị lợi, “như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta”.



## Niềm tin bắt đầu bằng sự cho đi

Đức tin, “bắt đầu bằng việc cho đi một cách nhưng không, với lòng nhiệt thành và quảng đại, vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta và thắng tiến!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh vào cuối bài giảng của mình, khi nhắc lại phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá được thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Gioan, mà một em bé chia sẻ ít bánh mì và cá em có với Chúa Giêsu để nuôi đám đông.

“Chúng ta phải học cách phó thác mọi sự cho Chúa Giêsu.”

“Mỗi người trong các con đều quý giá đối với Chúa Giêsu, và cả với Cha nữa!” Đức Thánh Cha kết luận: “Hãy nhớ rằng không ai có thể thay thế vị trí của các con trong lịch sử của Giáo hội và thế giới: không ai có thể làm điều mà chỉ các con mới có thể làm được”.



*Đức Thánh Cha Phanxicô chào một trong những người trẻ đã làm chứng trong buổi họp mặt này*

*Xem video của buổi gặp gỡ giới trẻ:*

*<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-04/pope-tells-young-hungarians-to-aim-high-in-life.html>*